

Khai mạc...

(Tiếp theo trang 1)

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTU) MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra UBUTƯ, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực

nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đã được tiến hành từ cơ sở. Việc thảo luận, góp ý vào các nội dung văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội của 11.158 đơn vị cấp xã, 712 đơn vị cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” chương trình hành động của Đại hội IX, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố,

tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

B.T

Khai mạc Hội chợ Du lịch và ẩm thực, quảng bá các sản phẩm đặc sắc vùng Tây Bắc

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, sáng qua 19/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh đã khai mạc Hội chợ Du lịch và ẩm thực Tây Bắc năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây Bắc; Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ)... Tham gia Hội chợ có tổng số 16 gian hàng, trong đó 8 gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc và 8 gian hàng giới thiệu ẩm thực của thị xã Nghĩa Lộ. Đặc biệt, tại Hội chợ này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ cắt băng khai mạc Hội chợ.

nghe) đã công bố Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Thịt hun khói

Mường Lò". Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23/9.

ĐỨC TOÀN - QUYẾT THẮNG

Tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có văn bản yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trực thuộc tích cực triển khai và hưởng ứng Cuộc thi “Trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Người dự thi tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET đường dẫn (<http://vcnet.vn>). Thời gian thi

trắc nghiệm được tiến hành mỗi tuần tính từ 10 giờ 00 ngày thứ Hai và kết thúc vào 9 giờ 00 ngày thứ Hai tuần kế tiếp, bắt đầu thi từ ngày 26/8/2019 và kết thúc vào ngày 30/12/2019. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 5 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Thông báo kết quả và trao thưởng, kết quả thi trắc nghiệm mỗi tuần sẽ công bố và cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần trên

mạng xã hội VCNET và các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tháng, Ban Thư ký Cuộc thi tổ chức trao thưởng cho những người đoạt giải trong các tuần. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết và trao kỷ niệm chương cho những người đoạt giải Nhất các cuộc thi tuần. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng tích cực tham gia tìm hiểu về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

P.V

Hội nghị trực tuyến... (Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến cụ thể đối từng nội dung trong Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tờ trình, quy định của ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Các đại biểu đã có những ý kiến, đề xuất cụ thể, rõ ràng đối với từng nội dung trong Hướng dẫn và Tờ trình như tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; thực hiện bầu cử trong đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự các cấp; điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi cụ thể đối với chức danh chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý; quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, trợ lý và chuyên gia, thư ký... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có ý kiến về phần độ tuổi cấp ủy viên và tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, cụ thể là đối với những đảng bộ cấp xã thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập phải căn cứ vào tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, cấp ủy có thẩm quyền để xem xét, quyết định số lượng cấp ủy viên cho phù hợp. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục hoàn thiện các góp ý bằng văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương xem xét bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

HỒNG OANH

20 GIỜ TỐI NAY 20/9:

Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1: “Cuộc thiên di huyền thoại”; chương 2: “Hội tụ và giao thoa”; chương 3: “Xòe Thái - tinh hoa dân tộc”. Đặc biệt, chương trình có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật châu Hồng Hà - Trung Quốc. Trong đêm khai mạc, sẽ diễn ra màn đại xòe với sự tham gia của 5.000 quần chúng và nghệ nhân dân gian. Trong khuôn khổ của Lễ hội, sẽ có các hoạt động như diễu diễn trên đường phố với sự tham gia của 9 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Hội chợ Du lịch và Ẩm thực Tây Bắc; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người Yên Bái”; Lễ hội cốm Tú Lệ; Lễ tôn vinh cây chè Tổ và không gian tiệm trà Suối Giàng; Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng”; Chợ phiên Mù Cang Chải; Du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù và thác Háng Tế Chơ (Trạm Tấu), du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nước nóng và du lịch cộng đồng...

THU HIỀN

Lễ hội Quế huyện Văn Yên diễn ra từ ngày 11 - 12/10

Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ III năm 2019 có chủ đề “Quế Văn Yên - Khát vọng vươn xa” sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 12/10 tại sân vận động trung tâm huyện Văn Yên. Lễ hội tổ chức vào 20 giờ ngày 11/10 với màn nghệ thuật hoành tráng, đậm chất sử thi. Lễ hội năm nay tiếp tục có triển lãm sản phẩm quế với quy mô 30 gian hàng và các hoạt động hấp dẫn khác như chợ quê các xã, thị trấn với quy mô 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm chất lượng được sản xuất trong huyện; Hội chợ thương mại gồm 200 gian hàng; triển lãm và Hội thi ảnh chủ đề “Đất và người Văn Yên”; chương trình văn hóa - nghệ thuật - du lịch với các chuỗi hoạt động như Hội thi “Duyên dáng thiếu nữ vùng Quế”; tái hiện các nghi lễ của người Dao; tổ chức các tour du lịch kết hợp quảng bá các tour, tuyến, điểm du lịch tâm linh, sinh thái trong huyện cho du khách...

B.T